

Số: 87/LĐLĐ

Long Biên, ngày 30 tháng 7 năm 2020

V/v thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ  
và Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND của UBND  
TP về phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi: BCH Công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học  
trên địa bàn quận Long Biên.

Thực hiện văn bản số 457/LĐLĐ ngày 30/7/2020 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô và văn bản số 1465/UBND-YT ngày 26/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid - 19; Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên triển khai đến Ban chấp hành công đoàn cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID 19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên Thế giới và tại Việt Nam, đặc biệt đã xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 tại cộng đồng (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắklăk, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội). Nguy cơ lây nhiễm dịch tại nhiều địa phương trong cả nước, nhất là tại các thành phố lớn và các tỉnh lân cận thành phố Đà Nẵng là rất cao. Tại Hà Nội, theo thông báo của trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố, trong ngày 29/7/2020, Hà Nội ghi nhận 01 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Vì vậy, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Quận trong thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn – phát hiện – cách ly – khoanh vùng – dập dịch.

- Tất cả các trụ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.

- Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang nơi cộng đồng tập trung đông người và khi tham gia giao thông, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.

- Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh: Thường xuyên vệ sinh khử trùng môi trường làm việc; phát khẩu trang cho NLĐ, trang bị nước rửa tay khô, trang bị đầy đủ xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đầy đủ nước uống, nước sạch cho NLĐ, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, NLĐ.



3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tự giác khai báo y tế đối với những trường hợp đi về từ vùng dịch và những người tại Hà Nội đã đến những địa điểm trong thông báo khẩn số 18 của Bộ Y tế. Những người trở về từ Đà Nẵng và các khu vực có dịch của các tỉnh khác từ ngày 08/7/2020 phải khai báo Y tế và được lấy mẫu xét nghiệm nhanh theo quy định. Những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải đến ngay các bệnh viện để được cách ly, điều trị và xét nghiệm kịp thời; những trường hợp đi về từ khu vực có dịch của Đà Nẵng và các khu vực có dịch của các Tỉnh, thành khác (theo thông báo của Bộ Y tế) phải được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm; những trường hợp khác phải tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải đến ngay các bệnh viện để được cách ly, điều trị và xét nghiệm kịp thời.

- Những địa điểm tại Hà Nội trong thông báo số 18 gồm:

→ Chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội, số hiệu VN166 và VN168 ngày 15/7/2020.

→ Pizza Al Fresco's, số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy từ ngày 16-22/7/2020.

→ Nhà thuốc Nam Xuân, số 274 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, ngày 24/7/2020.

→ Phòng khám ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa sáng 28/7/2020

- LĐLĐ Quận đề nghị những người đã đến những địa điểm trên cần thực hiện ngay những việc sau:

+ Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

+ Gọi điện đến các đường dây nóng: 1900.9095 (Bộ Y tế) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình;

+ Thực hiện cách ly tại nhà;

+ Khai báo y tế trực tuyến tại <https://tokhaiyte.vn> hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ <https://ncovi.vn> và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Ban thường vụ LĐLĐ Quận đề nghị Công đoàn cơ sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan Y tế để được khám, điều trị. Kịp thời phản ánh, báo cáo tình hình đoàn viên, NLĐ trong trường hợp nghi nhiễm, nhiễm bệnh, các trường hợp F1, F2 hoặc đi từ vùng dịch về Liên đoàn Lao động quận Long Biên vào 15h00 thứ sáu hàng tuần để nắm tình hình báo cáo Quận; báo cáo gửi về địa chỉ email: [ldldlongbien@gmail.com](mailto:ldldlongbien@gmail.com) (có mẫu báo cáo gửi kèm).

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP,

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thị Thu Hằng**

**LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN**  
CĐCS.....

**BÁO CÁO**  
**CÁC TRƯỜNG HỢP CNVCLĐ BỊ NHIỄM, NGHI NHIỄM COVID-19**

<b>Các trường hợp công nhân, viên chức, lao động thuộc diện theo dõi vì dịch bệnh Covid - 19</b>					
<b>Đi về từ vùng dịch</b>	<b>Đến địa điểm có dịch theo TB của Bộ Y tế</b>	<b>F0</b>	<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>

**TM. BAN CHẤP HÀNH**  
**CHỦ TỊCH**

